

ศิดาคารี (TZEDAKAH)

40/3 ม. 2 ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

1 มีนาคม 2562

เรื่อง สนับสนุนมอบทุนการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลของ ศิดาคารี (TZEDAKAH) จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วย ศิดาคารี (TZEDAKAH) หมายถึงการให้เพื่อการกุศล เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพี่น้องชาวยิวและองค์กรชาวยิว ที่ทำงานช่วยเหลือด้านการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน โดยเราจะจัดเตรียมการเงินและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบนพื้นฐานของการช่วยเหลือแบบเทอมต่อเทอม เพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาให้สามารถที่จะทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงระดับวิทยาลัย อาชีววะ หรือจนถึงระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติของนักเรียน 1. จะต้องเป็นผู้ที่ยากจนมาก ที่ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้

2. มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี

3. เป็นผู้ที่มีความจริงใจและมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถ

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและสังคม

4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช และ ปวส

5. นักเรียนต้องรักษาระดับผลการเรียนที่ดีเพื่อจะได้รับทุนอย่าง

ต่อเนื่อง

6. นักเรียนจะต้องพบปะเพื่อรายงานผลการเรียนต่อ ศิดาคารี

(TZEDKAH) โดยผ่านทางผู้ประสานงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่ออาทิตย์

7. นักเรียนจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆ ทั้งสิ้น

ในการครั้งนี้ทางผู้ประสานงานโครงการเรียน เพื่อขออนุญาตเข้ามา ในวิทยาลัยตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายแนะแนว ตามกระบวนการดังนี้ ทำการคัดกรอง
สัมภาษณ์ ไปเยี่ยมบ้านเพื่อหาข้อมูลและถ่ายรูปที่บ้านของนักเรียน และร่วมติดตามผลอย่างค่อเนื่องเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน

ทาง ศิดาคาร (TZEDAKAH) โดยให้ผู้ประสานงานดำเนินการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่ผ่านการ คัดเลือกแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรุณี ฟาร์เมอร์)

ผู้ประสานงาน ศิดาคาร (TZEDAKAH)

โทรศัพท์ 099-137-5550

ศีดาคาห์ Tzedakah

6604 1st Street NW #4 , Washington, DC 20012

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงรายมีซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพี่น้องชาวยิวและองค์กรชาวยิวที่ทำงานช่วยเหลือด้านการกุศล ศีดาคาห์ (ด้านการกุศล) หมายถึงการให้เพื่อการกุศล

เราอยากช่วยเหลือใคร

องค์กรและมูลนิธิมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ทางบ้านมีฐานะยากจนมาก

เราจะช่วยเหลืออย่างไร

เราจะจัดเตรียมการเงินและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบนพื้นฐานของการช่วยเหลือแบบเทอมต่อเทอม เพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาให้สามารถที่จะทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงระดับวิทยาลัย อาชีวะ หรือจนถึงระดับอุดมศึกษา การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจะอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ซึ่งรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก รวมทั้งค่าหนังสือและตำราเรียนต่างๆ

คุณสมบัติและการติดตามผล

คุณสมบัติของนักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ยากจน มีผลการเรียนดี เป็นผู้ที่มีความจริงจัง และมีความตั้งใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและสังคม นักเรียนต้องรักษาระดับผลการเรียนที่ดีเพื่อจะได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะต้องรายงานผลการเรียนและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนต่อมูลนิธิ โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิจะมีการพบปะกับนักเรียนและครูเป็นประจำ เพื่อสนับสนุนนักเรียนในเรื่องการศึกษาให้บรรลุและประสบความสำเร็จสูงสุด

ข้อมูลติดต่อ

วารุณี ฟาร์เมอร์ (เจน): โทร. 099 137 5550 E-Mail: jenchiangrai@gmail.com

“การช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้เข้มแข็งนั้นง่ายกว่าการช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่ชีวิตพังทลายแล้ว” เฟรดเดอริก ดักลาส